
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 729  —  497. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um sjóvarnir við Hvaleyri.

Frá Jóni Kr. Óskarssyni.

Eru uppi áform um að efla sjóvarnir við Hvaleyri í Hafnarfirði á þessu ári?

Skriflegt svar óskast.


